

HELLO!

HELLO!
Circulation: 120,000
Ad Rate: 75,000

Section: -/-

วันที่: พุธที่ 9 - พุธ 22 กรกฎาคม 2558

ปีที่: 10

ฉบับที่: 14

หน้า: 79(เต็มหน้า)

จำนวนหน้า: 1

Ad Value: 75,000

PRValue (x3): 225,000

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: Lifelong Learning at Sasin ศศินทร์ การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

Special Advertorial

Lifelong Learning at Sasin ศศินทร์ การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

หากการสร้างมาตรฐานองค์ความรู้ คือพื้นฐานอันมั่นคงที่จะช่วยต่อยอดในการทำธุรกิจ โปรแกรม Senior Executive Program (SEP) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย่อมเป็นหนึ่งในโปรแกรมชั้นนำที่เน้นถึงการเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง ในการเตรียมความพร้อมสู่ AEC ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ศาสตราจารย์ ดร.ตีตต์ ซี. เจน ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการตลาดและนวัตกรรม ด้วยไปรฟ์การทำงานจากสถาบันการศึกษาธุรกิจชั้นนำ ศ. ดร.ตีตต์ ซี. เจน จึงเป็นหนึ่งในบุคลากรสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนให้โปรแกรมนี้ เข้มข้นและเข้าถึงผู้บริหารบริหารงานในยุค AEC อย่างแท้จริง

“ผมเชื่อว่าการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทต้องมีความเข้าใจเรื่องตลาดเสียก่อน อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ค้นคว้าหาข้อมูล เพราะนี่คือโอกาสที่ดีของประเทศและธุรกิจใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งเราเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนในการเตรียมพร้อมในการเปิดการค้าเสรีครั้งนี้

การสร้างธุรกิจให้เติบโตไปในทิศทางที่ต้องการ บริษัทต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ผมเชื่อว่าผู้ที่จะได้เปรียบในตลาดการค้าเสรี ต้องวิเคราะห์และเข้าใจในธุรกิจได้เป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์เรื่องการจัดการ โดยใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในแถบอาเซียน และเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต”

จุดมุ่งหมายของศศินทร์ นอกจากจะเน้นเรื่องการสร้างบุคลากรในแวดวงธุรกิจ ยังมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารอันจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้

“ประเทศไทยมีศักยภาพมากพอจะเป็นผู้นำของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ถ้ามองกลุ่มประเทศ CLMV ที่มี กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ประเทศไทยได้เปรียบในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพร้อมในด้าน การคมนาคมทั้งในและต่างประเทศ สถานที่อยู่อาศัย หรือกระทั่งวัฒนธรรมของประเทศที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายในการลงทุน หรือสำหรับธุรกิจของคนไทย เราสามารถเปิดตลาดภายในภูมิภาคได้ง่ายขึ้นเพราะเราตั้งอยู่กลางภูมิภาค บริษัทสามารถส่งบุคลากรไปดูแลสาขาในประเทศต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการบริหารงาน อันจะส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จในอนาคต

“คำถาม คือ ลงทุนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดคิดว่า ปัจจุบันทุกคนต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา การเรียนรู้ที่ดีที่สุดหมายถึงการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และกับบุคคลนั้นๆ เราจึงได้คิด Senior Executive Program ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาก เนื้อหาเหมาะสมกับนักบริหารระดับสูงในองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

“นอกจากผู้บริหารผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ใหม่ๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน ทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์การบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ เพื่อต่อยอดไปถึงช่องทางใหม่ เทคนิคใหม่ คอนเซ็ปต์ใหม่ในการบริหารงาน นอกจากนี้ยังได้ความรู้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ทำงานจากผู้เข้าร่วมท่านอื่น พวกผม คือ ตัวแทนของผู้ที่ผู้ที่จะช่วยเสริมให้คลาสเรียนมีความน่าสนใจ เพื่อผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไปได้”

นอกจากความพร้อมและศักยภาพของเหล่าคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ยังมี Management Programs และ Corporate Programs ที่ ศ. ดร.ตีตต์ ซี. เจน ยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญในงานด้านบริหารเหมือนคำพูดที่เขากล่าวไว้ หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจคือต้องเข้าใจตลาดเสียก่อน จากนั้นลงมือทำอย่างผู้รู้ แล้วผลสำเร็จก็บังเกิดไม่ไกลเกินเอื้อม

‘ผมมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากที่จะเป็นผู้นำของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ถ้ามองถึงกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีกัมพูชา ลาว เวียดนาม และเวียดนาม ประเทศไทยได้เปรียบในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพร้อมด้านการคมนาคมทั้งในและต่างประเทศ สถานที่อยู่อาศัย หรือกระทั่งวัฒนธรรมของประเทศที่มีส่วนสำคัญให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายในการลงทุน’



รหัสข่าว: C-150709187006 (9 ก.ค. 58/13:27)

หน้า: 1/1

iQNewsAlert

บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด 888/178 อาคารมหาพามาศา ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2253-5000, 0-2651-4700 แฟกซ์. 0-2253-5001, 0-2651-4701 อีเมล: help@iqnewsalert.net